

ข้อพิจารณา กรณี กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้าน คสช.ที่บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๑

๑. จากกรณี เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๑ กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่ม MBK๓๙ ได้จัดการชุมนุมต่อต้าน คสช.ที่บริเวณ พากษา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมียอดมวลชนสูงสุดประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มแกนนำที่เข้าร่วมชุมนุมแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลักดังนี้

๑.๑ กลุ่มแกนนำ MBK๓๙ เดิม (ไม่รวมกับแกนนำ ๙ คนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว) จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑.๒ กลุ่มแกนนำมวลชนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ จำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย

๒. จากการพิจารณาพบว่า นายรังสิมันต์ โรม, นายสิริวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และนายอานนท์ นำภา ได้ใช้ ถ้อยคำปราศรัยที่มีเนื้อหาโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรง และพยายามยุยงปลุกปั่นให้เกิดการชุมนุมขับไล่รัฐบาล / คสช. อย่างชัดเจน (ตามเนื้อหาที่ขีดเส้นใต้ในบทถอดคำปราศรัย) ในส่วนของบุคคลอื่น ๆ นั้น ยังไม่ปรากฏการใช้คำพูดที่รุนแรงมากนัก แต่ก็ยังคงสื่อถึงเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนออกมารวมตัวกันเพื่อขับไล่รัฐบาล และ คสช. เช่นเดียวกัน

๓. จากคำปราศรัยของแกนนำทั้ง ๖ คน แล้ว เห็นว่า แกนนำทั้ง ๖ คน ยังมีเจตนายุยงปลุกปั่นและกระตุ้น ให้ประชาชนออกมารวมตัวกันเพื่อขับไล่รัฐบาล และ คสช. การกระทำของแกนนำ จึงเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ และฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งจากการประเมินข้อดี ข้อเสีย ในการแจ้งความดำเนินคดีต่อกลุ่มแกนนำ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ข้อดี การปฏิบัติของฝ่ายเราที่ผ่านมามาตลอด ๓ ปีกับกลุ่มต่อต้าน คสช. พบว่าเมื่อฝ่ายรัฐบาลแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว แต่กลุ่มต่อต้าน คสช. ยังคงเคลื่อนไหวต่อไม่ยุติการเคลื่อนไหว แต่ทางฝ่ายรัฐบาลกลับไม่เคยแจ้งความซ้ำในทันทีแต่อย่างใด ดังนั้น หากครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการแจ้งความซ้ำ และจะแจ้งความซ้ำทุกครั้งในกลุ่มต่อต้าน คสช. ออกมาเคลื่อนไหว ก็อาจจะส่งผลทำให้แกนนำกลุ่มฯ เกิดความกดดัน และเป็นการจำกัดเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายต่อต้าน คสช. ทำให้ระดับความรุนแรงในการปราศรัยปลุกระดมถูกลดระดับลง ยกตัวอย่างกรณีการประชุมปราศรัยเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑ เมื่อเปรียบเทียบกับการประชุมเมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๑ จะเห็นได้ว่าลดความรุนแรงในการปราศรัยโจมตีลงไปมาก อีกทั้งการแจ้งความมาในลักษณะดังกล่าวก็ยังอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านคสช. ต้องทิ้งช่วงระยะเวลาในการนัดการประชุมครั้งต่อไปให้ห่างออกไปมากขึ้น ดังเช่นล่าสุด ที่ฝ่ายต่อต้าน คสช. ไม่นัดวันเวลาชุมนุมล่วงหน้า ทั้งนี้การแจ้งความดำเนินคดีซ้ำนั้น ควรที่จะมุ่งหวังเพียงเพื่อเพิ่มความกดดันและสร้างความยุ่งยากสับสนให้กับแกนนำ มากกว่าที่จะมุ่งหวังเพื่อควบคุมตัวแกนนำไปขังไว้ในเรือนจำ เนื่องจากที่ผ่านมาการคุมขังแกนนำนั้นมักเป็นจุดอ่อนแหลมของฝ่ายรัฐบาลที่จะถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไทย และต่างประเทศ หรือนักวิชาการ สื่อต่างๆ รวมตัวกันออกมากดดันรัฐบาลให้ปล่อยตัวในภายหลัง อันจะส่งผลเสียกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่า

๓.๒ ข้อเสีย หากฝ่ายรัฐบาลเร่งดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำ และขยายถึงผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนรวดเร็วจนเกินไป อาจเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้าน คสช. และมวลชนแนวร่วมสามารถสร้างกระแสต่อต้าน รวมทั้งการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) เพื่อปลุกระดมมวลชนให้ลุกฮือในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมวลชนกลุ่มเสื้อแดงเดิมที่ยังไม่แสดงท่าทีและประชาชนที่ยังวางตัวเป็นกลางกำลังติดตามท่าทีของรัฐบาล และคสช. ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับการชุมนุมในครั้งนี้ ดังนั้น การแจ้งความฯ จึงควรต้องดึงระยะเวลาออกไป เพื่อให้มวลชนกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมากหันไปสนใจข่าวสารอื่นๆ แทนก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มแจ้งความดำเนินคดีต่อไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเร่งรัดการแจ้งความหรือยืดระยะเวลาในการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำฯ ฝ่ายรัฐบาลก็ยังคงต้องเตรียมรับแรงกดดันในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกลุ่มองค์กรต่างประเทศ นักวิชาการ และกลุ่มแนวร่วมสนับสนุนอื่นๆ แต่จะลดระดับความสนใจจากสื่อลงได้ หากเป็นการแจ้งความที่ไม่มีการจับกุมตัวแกนนำไปขังในเรือนจำแต่อย่างใด

๔. สรุปข้อพิจารณา เห็นควรส่งฟ้องดำเนินคดีต่อกลุ่มแกนนำ เนื่องจากเป็นการชุมนุมทางการเมืองปรากฏแกนนำมวลชนที่มีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มคนเสื้อแดง รวมทั้งท่าทีของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน ทั้งนี้การส่งฟ้องดำเนินคดีต่อแกนนำฯ ฝ่ายรัฐควรกระทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) มุ่งส่งเนื้อหาต่อประชาชนสื่อให้เห็นว่า การชุมนุมดังกล่าวมิใช่การเคลื่อนไหวของพลังบริสุทธิ์ที่มีเพียงวงนักศึกษานักวิชาการแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีแกนนำมวลชนเสื้อแดงเป็นผู้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างความแตกแยกในสังคมเกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมือง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดบรรยากาศเอื้อต่อการเลือกตั้งตามโรดแมปที่กำหนดไว้